

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source : มติชนสุดสัปดาห์			
Date : 11 ก.ค. 2551	Page : 46	No : 51340549	

คนผิวสีมีโอกาสเป็นประธานาธิบดี?



อาหารสมอง

วิภกร ศรีเศศ 46

การเมืองสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะถึงเดือนพฤศจิกายนปลาย ปีนี้ที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี (ทุก 4 ปี) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ทุก 2 ปี) วุฒิสมาชิก (ทุก 6 ปี) ผู้ว่าการรัฐ (บางรัฐ) ฯลฯ สื่อบ้านเราได้ถ่ายทอดข้อมูลและประเด็นต่างๆ มากมาย พอควรแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนอประเด็นที่ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครกล่าวถึง

ประเด็นแรก ก็คือเรื่องรองประธานาธิบดี ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของตัวแทนทั้งสองพรรค (โอบามาและแม็คเคน) คัดกรองเลือกคนมาร่วมทีม สมิครในนามรองประธานาธิบดีคู่กับตนหลังจากที่ผู้สมครเป็นประธานาธิบดีของแต่ละพรรคได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ (Convention) ของพรรคให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้วในอีก 2 เดือนข้างหน้า

ผู้สมครรองประธานาธิบดีถ้าไม่ใช่ผู้ว่าการรัฐก็เป็นวุฒิสมาชิกหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรืออดีตรัฐมนตรีหรืออดีตที่ปรึกษา แต่ประเด็นก็คือผู้เลือกคนคนนี้มีเพียงคนเดียวคือนายโอบามาหรือนายแม็คเคน การเลือกผู้สมครรองประธานาธิบดีก็มักเลือกมาเพื่อช่วยทำให้คะแนนเสียงดีขึ้น (เคนเนดี คะแนนเสียงอ่อนในภาคใต้ก็เลือกวุฒิสมาชิกลินดอน จอห์นสัน จากเท็กซัสมาช่วย) หรือถ้าดูขาดประสบการณ์ก็เลือกคนที่ดูแก่ประสบการณ์มาช่วย (จอร์จ บุช ผู้ถูกเลือกนายดิก เซนีย์ มาช่วย) โดยประชาชนธรรมดาไม่มีโอกาสเลือกด้วยเลย จนกว่าจะถึงเลือกตั้งจึงได้เลือกเป็นทีม

ถ้ารองประธานาธิบดีไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญก็คงไม่กระไร แต่ในความเป็นจริงนั้นถ้าประธานาธิบดีตายหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ รองประธานาธิบดีก็เป็นประธานาธิบดีแทน (รองประธานาธิบดีจอห์นสันเป็นประธานาธิบดีแทนเคนเนดี)

คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยไม่สบายใจกับประเด็นนี้

คนที่เข้าสูการเป็นประธานาธิบดีจะถูกคัดกรองผ่านการเลือกเป็นผู้สมครของพรรคโดยสมาชิกพรรคในหลายรัฐ (การเลือกแบบที่เรียกว่า primary) และจากสื่ออย่างดุเดือด แต่ผู้สมครรองประธานาธิบดีนั้นไม่ผ่านขั้นตอนนี้และก็มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีได้เช่นกัน

ในอดีตมีกรณีของรองประธานาธิบดีสไปโร แอ็คนิว (อดีตผู้ว่าการรัฐแมรี่แลนด์) ของประธานาธิบดีนิกสัน ต้องถูกออกจากตำแหน่งเมื่อพบว่าตนเป็นผู้ว่าการรัฐ เคยรับเงินสินบนจากกลุ่มก่อสร้าง คนอเมริกันบอกว่าการได้คนคดอย่างนี้มาอยู่ทางแค่นี้ก็หัวใจเต้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นน่าหวาดเสียวมาก

เราต้องดูกันว่าโอบามาและแม็คเคนจะเลือกใคร เลือกเพื่อเสริมคะแนน เสริมภาพ หรือเลือกคนเก่งที่สามารถเป็นประธานาธิบดีแทนได้ทันที (เช่น คลินตันเลือกอัลกอร์)

ประเด็นที่สอง คือความแตกต่างระหว่างโอบ



น้ำจิ้มอาหารสมอง
 เพียงมีเข็มทิศศีลธรรมที่ชี้ให้เห็นถูกทางยังไม่พอ ต้องทำให้เขาออกเดินด้วย

บามาและแม็คเคน โอบามาเป็นคนผิวดำที่ไม่ใช่คนผิวดำ เขาเกิดที่ฮาวายโดยเป็นผลพวงจากการแต่งงานของพ่อเขาซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติจากเคนยา กับแม่เขาที่เป็นอเมริกันผิวขาวจากเมืองวิชิต้ารัฐแคนซัส พ่อแม่เขาพบกันตอนที่ทั้งสองเป็นนักศึกษาอยู่ที่ University of Hawaii ที่ Manoa

พ่ออายุได้สองขวบพ่อแม่ก็แยกกัน แม่เขาแต่งงานใหม่กับคนอินโดนีเซีย (Lolo Soetoro) และย้ายไปอยู่ที่จาการ์ตาจนเขาอายุได้ 10 ปี จึงมาอยู่กับตายายซึ่งเป็นคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกา เขาเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมอิสลาม (ชื่อกลางของเขาคือ Hussein) และวัฒนธรรมอเมริกันของคนผิวขาว เขาจึงเป็นคนดำที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมแตกต่างจากคนดำโดยทั่วไป

เขาเรียนที่ Occidental College ในแคลิฟอร์เนียอยู่ 2 ปี และมาจบที่มหาวิทยาลัย Columbia ในนิวยอร์ก และจบกฎหมายจาก Harvard ในที่สุด เขาเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐสภาอิลลินอยส์อยู่ 7 ปี ลงสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส. ของประเทศในปี 2000 แต่ก็แพ้ ต่อมาลงแข่งขันเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์อีกครั้งในปี 2004 และได้เป็นสมาชิกวุฒิสมาชิกอยู่เพียง 4 ปี ก็มีโอกาสดำเนินการสมัครประธานาธิบดีผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์เมื่อมีอายุ 46 ปี

จอห์น แม็คเคน นั้นปัจจุบันอายุ 71 ปี แก่กว่าโอบามา 25 ปี พ่อและปู่เขาเป็นนายพลทหารเรือ เขาจบจากโรงเรียนนายเรือของสหรัฐอเมริกา เป็นทหารไปรบในเวียดนามโดยเป็นนักบินรบ เครื่องบินของเขาถูกยิงตก และถูกจับตัวเป็นเชลยอยู่ระหว่าง 1967-1973 เขาถูกทรมานทรมานมาอย่างโชกโชน แต่ก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญ

เมื่อกลับมาเป็นทหารเรืออยู่ได้สักพักหนึ่งก็ลาออกและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จากรัฐอริโซนา เขาลงครั้งแรกในปี 1982 ก็ได้รับเลือกเลย เขาเป็นอยู่สองสมัยก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก และได้เป็นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1986

แม็คเคนนั้นถือได้ว่าเป็นนักการเมืองเก่าระดับชาติ ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกถึง 4 สมัย ในขณะที่โอบามาได้เป็นวุฒิสมาชิกยังไม่ครบสมัยแรก ในระดับชาติคนอเมริกันเพิ่งรู้จักเขาเพียง 4 ปีเท่านั้น เขายังไม่ได้พิสูจน์การผ่านร้อนผ่านหนาวเท่าแม็คเคน

อย่างไรก็ดี โอบามาจากพรรคเดโมแครตขณะนี้มีความน่าอยู่ไม่น้อยกว่า 6-7 เปอร์เซ็นต์ โอบามาเป็นนักพูดชั้นยอด ทั้งฉลาดและได้ความ มีสติปัญญาที่เป็นเลิศ คนอเมริกันนั้นเมื่อพรรคิพัลลิกันของ นายจอร์จ บุช ที่ครองอำนาจมา 8 ปี เต็มประดา โอบามาจึงมาตรงกับเวลาอย่างพอเหมาะและโดนใจคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีหัวก้าวหน้า

คำถามก็คือความแปลกในพื้นที่ของโอบามา ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากมายระหว่างสองคู่แข่งชั้น ความเบื่อหน่ายพรรคริพัลลิกัน และ จอร์จ บุช ความสดของโอบามา ฯลฯ เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนอเมริกันส่วนใหญ่ลงคะแนนให้ผู้สมัครผิวดำคนนี้

ประเด็นที่สาม ความเป็นคนผิวดำและความใกล้ชิดกับความเป็นมุสลิมของโอบามาจะเป็นสิ่งที่จะช่วยหรือถ่วงตัวเขา ขณะนี้เรื่องสีผิวของเขากำลังกลายเป็นประเด็นในการเลือกตั้งครั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีวุฒิสมาชิกคนดำครั้งแรกในปี 1870 มีผู้หญิงผิวดำเป็น ส.ส. คนแรกในปี 1969 มีผู้ว่าการรัฐผิวดำที่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในปี 1990 (รัฐเวอร์จิเนีย)

ปัจจุบันในบางรัฐคะแนนเสียงเป็นไปตามสีผิวอย่างชัดเจน เช่น โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย เดนตักก์ เวสต์เวอร์จิเนีย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โพลพบว่าคนผิวขาวอายุน้อยที่มีการศึกษามากเทคะแนนให้โอบามาเช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยทั้งหลาย

เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเลือกระหว่างสองคนที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิด (อนุรักษนิยมกับหัวก้าวหน้า) ด้านอายุ พื้นฐานอาชีพและการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และสุดท้ายคือผิวสี

เชื่อว่าคนอเมริกันจำนวนมากยังนึกถึงข้อความในสุนทรพจน์ "I dream" ของ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ผู้นำสิทธิมนุษยชนสำคัญของคนผิวดำอเมริกันเมื่อกว่า 40 ปีมาแล้วที่ว่า "...ผมฝันว่าวันหนึ่งมนุษย์จะไม่ตัดสินว่าใครเป็นอย่างไรเพียงด้วยสีของผิว แต่ตัดสินด้วยเนื้อหาของความเป็นคนของเขา..." ●